

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี  
สมัยวิสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  
วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

รายชื่อผู้เข้าประชุม และ ผู้เข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบท้าย)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

๑.๑ เลือกเลขาธิการสภาชั่วคราว

เนื่องจากนายสานิววัฒน์ ทองเนื้อสุก เลขาธิการสภาฯ ป่วยกะทันหัน จึงจำเป็นต้องมีการเลือกเลขาธิการสภาชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขาธิการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น และเนื่องจากปลัดฯมิได้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้ จึงขอให้มีการเสนอสมาชิกสภาผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่เลขาธิการสภาชั่วคราว

นายอนุชาต หนูชิต

เสนอนายพิชัย ภูริเจริญวงศ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

ประธานสภา

ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองท่านครับ

ผู้รับรอง

๑. นายดุสิต จันทนกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

๒. นายพิสิทธิ์ อุปลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

ประธานสภา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้

กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายพิชัย ภูริเจริญวงศ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ เป็นเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารีชั่วคราว เชิญเลขานุการสภาตรวจองค์ประชุม

เลขานุการสภา	ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภา	ถือว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้นายพิชัย ฐุริเจริญวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี ชั่วคราว
เลขานุการสภา	<p><b>๑.๒ ประกาศอำเภอเคียนซา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลรัฐคามวารี สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒</b></p> <p>ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี มีความจำเป็นต้องขอให้ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณา อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๔๗,๕๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>นายอำเภอเคียนซาพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีจำเป็นเพื่อ ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด จึงอาศัยตามความในมาตรา ๕๕ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มีประกาศให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลรัฐคามวารี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่ เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป</p> <p>จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p style="text-align: center;">นายชวลิต โรจนรัตน์ (นายอำเภอเคียนซา)</p>
ระเบียบวาระที่ ๒	<b>เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ที่ ๑ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒</b>
ประธานสภา	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรอง รายงานการประชุมนั้น</p> <p>การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุม สภาท้องถิ่น</p>

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา นายพิชัย ฐิรีเจริญวงศ์ นายสมพร รักธรรม และนายพิสุทธิ์ อุปลา ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว และนายสาวิวัฒน์ ทองเนื้อสูง เลขานุการสภา ได้ส่งสำเนาให้สมาชิกสภาไปศึกษาล่วงหน้าก่อนสามวันแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม กระผมถามที่ประชุมว่าสมาชิกสภารับรอง รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

ในเมื่อไม่มีท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ เชิญเลขานุการสภาฯตรวจองค์ประชุม

เลขานุการสภา	ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม
มติที่ประชุมสภา	รับรอง ๘ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภา	ถือว่าที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องกระทู้ถาม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง ญัตติที่ค้างพิจารณา - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่อง ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

#### ๕.๑. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภา ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี่เสนอญัตติพิจารณาเห็นชอบขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สภาพิจารณา ขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจงหลักการและรายละเอียดต่อสมาชิกสภา ขอเชิญครับ

นายก อบต. ข้าพเจ้านายบุญฤทธิ์ พงษ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี่ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี่ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๔๔๗,๕๐๐ บาท มีโครงการดังนี้

- (๑) โครงการซ่อมแซมถนนสายประชารังสรรค์ (ช่วง กม. ๐+๘๐๐ ถึง กม. ๒+๗๐๐) หมู่ที่ ๓ บ้านกระชุม ตำบลรัฐคามวารี่ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งไว้ ๔๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๕ ลำดับที่ ๒๔

(๒) โครงการซ่อมแซมถนนสายควนขนาน (ช่วง กม. ๑+๐๐๐ ถึง กม. ๔+๙๐๐) หมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัษฎาคามวาริ อำเภอกะเนียงซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งไว้ ๔๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๕ ลำดับที่ ๒๕

(๓) โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนหย่อม ตอน ๒ (ช่วง กม. ๒+๒๐๐ ถึง กม. ๓+๗๐๐) หมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัษฎาคามวาริ อำเภอกะเนียงซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งไว้ ๔๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๕ ลำดับที่ ๒๖

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายซักถามหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายกิตติ คำทิพย์

โครงการทั้ง ๓ โครงการ เป็นเส้นทางที่ชำรุดอย่างมาก มีความจำเป็นต่อการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดย

ถนนสายควนขนาน เข้ามาทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๓๓ แยกควนสามัคคี บ้านควนสามัคคี จนถึงตำบลพ่วงพมคร

ถนนสายสวนหย่อม ข้างถนนทางรถไฟ

ถนนสายทุ่งแย้ เชื่อมต่อถนนทางหลวงเส้น ๔๑๓๓

จากแบบโครงการ

ถนนสายควนขนาน ตั้งงบไว้ ๔๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท เป็นระยะทาง ๓,๙๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร

ส่วนถนนสายสวนหย่อม ตั้งงบไว้ ๔๘๘,๕๐๐ บาท เป็นระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร

เมื่อเปรียบเทียบถนน ๒ สายนี้แล้ว ทำให้มีข้อสงสัยว่า ถนนมีระยะทางต่างกันมาก แต่งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมมีความใกล้เคียงกัน และที่เห็นชัดอีกอย่างคือ ปริมาณหินคลุกที่ใช้มีความต่างกัน และไม่มีการวางท่อระบายน้ำควบคู่กับการสร้างถนน

นายก อบต.

โครงการทั้ง ๓ โครงการนี้เป็นเพียงโครงการซ่อมแซมเท่านั้น จึงไม่มีการวางท่อระบายน้ำควบคู่ไปด้วย และเนื่องจากถนนสายสวนหย่อมถึงจะมีระยะทางสั้นกว่าถนนสายควนขนาน แต่หากเทียบความเสียหายแล้ว ถนนสายสวนหย่อมมีความเสียหายมากกว่าถนนสายควนขนาน จึงมีการใช้งบประมาณในการซ่อมแซมที่ใกล้เคียงกัน

นายดุสิต จันทนกุล

โครงการที่เสนอมีความจำเป็น แต่อยากเสนอให้มีการเข้าไปสำรวจถนนสาย SML ที่มีความเสียหาย เนื่องจากชาวบ้านมีการร้องเรียนเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก

ประธานสภา

หากพิจารณาจากรายละเอียดโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ถนนสาย SML เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ให้มีการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๓ แต่โครงการที่เสนอพิจารณาในครั้งนี เป็นโครงการซ่อมแซม มิใช่โครงการ

## ก่อสร้างถนนครับ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ..... หากไม่มีข้อสงสัยจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา และในการพิจารณาครั้งนี้มีโครงการทั้งสิ้น ๓ โครงการ ในที่ประชุมเห็นว่าควรพิจารณาทั้ง ๓ โครงการพร้อมกันหรือพิจารณาเป็นรายโครงการ

นายดุสิต จันทนุกูล

กระผมขอให้พิจารณาในคราวเดียวกันทั้ง ๓ โครงการครับ

ประธานสภา

กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการพิจารณาโครงการในคราวเดียว ๓ โครงการพร้อมกันตามที่นายดุสิต จันทนุกูล สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ เสนอครับ เชิญเลขานุการ สภาฯ ตรวจสอบข้อประชุม

เลขานุการสภา

ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๘ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา

ถือว่าที่ประชุมสภามีมติเป็นเอกฉันท์ให้เห็นชอบการพิจารณาโครงการทั้ง ๓ โครงการในคราวเดียว

หากทุกท่านในที่ประชุมพิจารณาแล้วเสร็จ... กระผมขอมติที่ประชุมเรื่องอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบข้อประชุม

เลขานุการสภา

ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๘ เสียง  
ไม่อนุมัติ ไม่มี  
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา

ถือว่าที่ประชุมสภามีมติเป็นเอกฉันท์ให้เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีการดำเนินการซ่อมแซมถนนทั้ง ๓ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายก อบต.

๖.๑ แจ้งทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อนุนาท หนูชิต

๖.๒ การจัดสรรที่ดินสำหรับที่ดินทำกินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ กทข.จังหวัด ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

๖.๓ การชดเชยราคาปาล์มน้ำมัน รัฐบาลจะชดเชยในที่ดินที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน ๒๕ ไร่ โดยจะชดเชยให้แก่ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยจะจัดสรรเงินให้ทุก ๔๕ วัน จำนวน ๘ งวด

๖.๔ การประกันราคายางพารา โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วนคือ

- ยางแผ่น ที่ราคา กิโลกรัมละ ๖๐ บาท
- น้ำยาง ที่ราคา กิโลกรัมละ ๕๗ บาท
- ขี้ยาง ที่ราคา กิโลกรัมละ ๒๓ บาท

จ่ายเป็นจำนวน ๒ เดือน/งวด จำนวน ๖ งวด

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสานิวัฒน์ ทองเนื้อสุก)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรุณคามวารี

ลงชื่อ

(นายพิชัย ภูริเจริญวงศ์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรุณคามวารี

ลงชื่อ

(นายสมพร รักธรรม)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรุณคามวารี

ลงชื่อ

(นายพิสุทธิ์ อุปลา)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรุณคามวารี

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ ชูลี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรุณคามวารี